

ด่วนที่สุด

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๑๑๗๕๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

กราบเรียน/เรียน อส., รัฐ - พม., มท., อก., เลขา - ศย., ผบ. ตร.

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๑๑๕๒๖ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ด่วนที่สุด ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/๑๑๑๕๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

ตามที่ขอให้เสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นว่า การมียาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ไว้ในครอบครองตามร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ยังคงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้เพื่อเสพ และจะต้องสอบสวนต่อให้ชัดเจนด้วยว่าเป็นผู้เสพหรือผู้จำหน่าย โดยหากเป็นผู้เสพก็ต้องเข้ารับการรักษา และจะต้องขยายผลเอาผิดไปถึงผู้จำหน่ายด้วย ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายทุกกรณีอย่างเคร่งครัด เพื่อนำไปสู่กระบวนการตรวจสอบทรัพย์สิน และยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายต่อไป คณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติ

๑. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้

๒. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

๓. ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปอย่างเคร่งครัด

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ /จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ ได้ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวไปเพื่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องด่วนต่อไปแล้ว

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

สาวตรี ชำนาญกิจ

(นางสาวสาวตรี ชำนาญกิจ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๔๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๕ (ส.แจ้งดี/D/ส.กานมาคา)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@soc.go.th